

**BÁO CÁO THAM LUẬN**  
**Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND**

Thực hiện Công văn số 144/TTHĐND-TH, ngày 27/12/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị báo cáo tham luận chuyên đề tại Hội nghị giao ban.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Gle báo cáo tham luận chuyên đề đối với nội dung “*Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND*” như sau:

Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được quy định cụ thể tại Điều 60 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. Đây là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp HĐND nhằm phát huy dân chủ, nâng cao vai trò, uy tín của HĐND các cấp ở địa phương. Việc chất vấn của đại biểu HĐND đã được quy định tại Điều 96 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; thông qua hoạt động chất vấn, đại biểu HĐND thể hiện được năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình trước cử tri, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri và tầm quan trọng của hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, những năm gần đây, HĐND huyện Đắk Gle đã có nhiều đổi mới về hoạt động này. Tại các kỳ họp thường lệ, thời lượng HĐND huyện dành cho phiên thảo luận, chất vấn, chiếm khoảng 1/2 thời lượng kỳ họp. Đại biểu HĐND huyện đã thực hiện khá tốt hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, nội dung thảo luận, chất vấn ngày càng sâu, tập trung vào những vấn đề quan trọng của địa phương như: Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tiến độ thực hiện các chương trình MTQG, việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng....

**1. Kết quả hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND:**

- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Đắk Gle đã tổ chức 8 kỳ họp thường lệ, có 08 vị đại biểu tham gia chất vấn, qua xem xét các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện thống nhất đưa ra **08<sup>1</sup>** vấn đề chất

<sup>1</sup> Trong đó: (1) Nội dung chất vấn của ông Lê Hải lâm vấn đề liên quan việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn kéo dài cụ thể liên quan đến việc bố trí quỹ đất làm hộ trường thôn Đắk Xanh, gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; (2) Nội dung chất vấn của bà Y Kim Thoa vấn đề liên quan việc triển khai dự án Tái định cư thôn Măng Rao gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; (3) Nội dung chất vấn của đại biểu Y Thủy liên quan đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG còn chậm gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; (4) Nội dung chất vấn của đại biểu A Duy Khánh liên quan đến tiến độ thực hiện các chương trình MTQG còn chậm gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; (5) Nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Phương thực liên quan đến thực trạng và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; (6) Nội dung chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thương liên quan đến việc khắc phục, sửa chữa tuyến đường DH83 từ thị trấn đi Đắk Nhoong, đoạn từ ngã ba đi Măng Rao đến cầu tràn qua thôn Pêng Sal gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; (7) Nội dung chất vấn của đại biểu Y Kim Thoa liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng Nghĩa trang nhân dân khu trung tâm

vấn liên quan đến việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn kéo dài cụ thể liên quan đến việc bố trí quỹ đất làm hội trường thôn Đăk Xanh; việc triển khai dự án Tái định cư thôn Măng Rao, xã Đăk Pék; tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG; tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch và xây dựng Nghĩa trang nhân dân khu trung tâm huyện; thực trạng và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện; việc khắc phục thực trạng nhiều tài sản công bị bỏ hoang trên địa bàn huyện.

- Tại kỳ họp HĐND, Chủ tọa Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, quán triệt yêu cầu đối với các vị đại biểu nghiên cứu kỹ các báo cáo, báo cáo thẩm tra của các Ban và đã đặt câu hỏi xác đáng, cụ thể; nội dung chất vấn không né tránh, ngại va chạm, thẳng thắn chất vấn; nội dung chất vấn ngắn gọn, súc tích, khoa học, không phân tích đánh giá. Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt vấn đề và thứ tự trả lời chất vấn, tạo không khí dân chủ, cởi mở để đại biểu tích cực tham gia chất vấn, thẳng thắn nêu tồn tại, truy vấn đến cùng; các nội dung chất vấn có tính thời sự, liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế và việc thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được cử tri và Nhân dân trong huyện quan tâm. Nhìn chung nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện đều mang tính xây dựng; qua phiên chất vấn, người được chất vấn và UBND huyện, các phòng ban liên quan nhận thấy rõ hơn những tồn tại, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển ổn định.

- Trả lời chất vấn của đại biểu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, nắm chắc nội dung quản lý nhà nước và chức trách, nhiệm vụ của mình, trả lời thẳng vào vấn đề đại biểu chất vấn, xác định rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém trong thời gian tới. Kết thúc các phiên chất vấn, các nội dung chất vấn đã được các ngành chức năng tiếp thu, ghi nhận cơ bản đảm bảo và hứa triển khai thực hiện. HĐND huyện đã thống nhất ban hành Nghị quyết<sup>2</sup> về vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời giao cho Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND tiếp tục giám sát việc thực hiện.

## **2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân**

### **2.1. Tồn tại, hạn chế:**

Bên cạnh mặt tích cực, hoạt động chất vấn tại các kỳ họp HĐND huyện Đăk Glei vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Có đại biểu trong suốt cả nhiệm kỳ chưa một lần phát biểu ý kiến chất vấn tại kỳ họp; một số ý kiến chất vấn chưa đi sâu vào các vấn đề cụ thể và chưa đưa ra luận cứ thuyết phục, thiếu thông tin về nội dung cần chất vấn;

- Số lượt ý kiến chất vấn của đại biểu còn ít, một số câu hỏi của người chất vấn và người trả lời chất vấn đôi khi còn mang tính chất chung chung, chưa đi thẳng vào trọng tâm của từng vấn đề cụ thể.

huyện gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; (8) Nội dung chất vấn của Đại biểu Đinh Quốc Kiên liên quan đến việc khắc phục thực trạng nhiều tài sản công bị bỏ hoang trên địa bàn huyện gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.

<sup>2</sup> Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 23/12/2024 của HĐND huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

## 2.2. Nguyên nhân:

- Đa số đại biểu hoạt động kiêm nhiệm dẫn đến điều kiện thu thập và phân tích thông tin của một số đại biểu còn hạn chế; Đại biểu ít dành thời gian nghiên cứu và đi thực tế để có nội dung chất vấn.

- Một số đại biểu chưa phát huy tốt quyền chất vấn còn có tâm lý nể nang ngại va chạm, chưa mạnh dạn trong việc tham gia ý kiến thảo luận và chất vấn tại kỳ họp.

- Tài liệu kỳ họp tương đối nhiều, thời gian đại biểu nghiên cứu còn ít, một số đại biểu chưa kịp nghiên cứu kỹ nội dung cần chất vấn, do đó tham gia ý kiến thảo luận và chất vấn tại kỳ họp còn hạn chế.

## 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND:

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND, HĐND huyện Đắk Glei xin kiến nghị một số giải pháp như sau:

**Thứ nhất**, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND và nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND. Qua đó cung cấp kỹ năng chất vấn, thảo luận, nâng cao bản lĩnh của người đại biểu HĐND; khuyến khích Đại biểu chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các vấn đề về kinh tế xã hội trọng điểm, nổi cộm, bức xúc đang diễn ra tại địa phương để thảo luận, chất vấn.

**Thứ hai**, ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Nghị quyết phải đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung, kết quả của phiên chất vấn, giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc giải quyết những vấn đề mà đại biểu HĐND chất vấn, yêu cầu thời gian hoàn thành cụ thể để làm căn cứ giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn.

**Thứ ba**, nhóm vấn đề và lựa chọn nội dung chất vấn: Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung gợi ý chất vấn gửi đến các Tổ đại biểu hoặc Tổ thảo luận để đại biểu nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng các vấn đề lớn, nổi cộm tại địa phương trước khi chất vấn tại kỳ họp.

**Thứ tư**, điều hành phiên chất vấn phải đảm bảo linh hoạt, tạo được không khí dân chủ, cởi mở. Trên cơ sở nắm chắc nội dung, nhóm các vấn đề quan trọng, bức xúc hoặc nổi cộm, Chủ tọa điều hành gợi mở theo hướng một đại biểu chất vấn và nhiều đại biểu cùng tham gia “truy vấn” thảo luận, khuyến khích tái chất vấn, đối thoại, tranh luận đến cùng và kết thúc đúng lúc để những nội dung chất vấn được làm rõ ngay tại kỳ họp trong thời gian ngắn nhất.

**Thứ năm**, giám sát việc thực hiện Nghị quyết chất vấn, trên cơ sở Nghị quyết đã ban hành, Thường trực HĐND phân công các Ban HĐND có liên quan, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tiến hành giám sát việc thực hiện “lời hứa” sau chất vấn và báo cáo kết quả giám sát với HĐND tại kỳ họp gần nhất. Để nâng cao trách nhiệm của đối tượng bị chất vấn và đảm bảo vấn đề chất vấn được giải quyết kịp thời, tại kỳ họp HĐND yêu cầu UBND cùng cấp báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện “lời hứa” chất vấn của kỳ họp trước.

**Thứ sáu**, làm tốt công tác thông tin, truyền thông đối với các hoạt động chất vấn tại các kỳ họp. Các văn bản, tài liệu, nội dung trả lời chất vấn phải được đăng

tải công khai trên Trang TTĐT của huyện cũng như các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri và Nhân dân cùng theo dõi, giám sát

Trên đây là Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, kính mong nhận được sự trao đổi, góp ý của các vị đại biểu./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Các Ban HĐND huyện (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
CHỦ TỊCH**



**A Phương**